

Số: 519 /GDĐT

Quận 1, ngày 23 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về phân tuyến tuyển sinh và thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến cho học sinh

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường,
- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, đơn vị trực thuộc và trung học phổ thông Lương Thế Vinh.

Thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid 19, Phòng Giáo dục và Đào tạo không tổ chức cuộc họp với Ủy ban nhân dân 10 phường và các trường để trao đổi thống nhất về phương án phân tuyến tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 thông báo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có cấp trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc một số nội dung như sau:

1/ Về phân tuyến tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6

Về cơ bản, phương án phân tuyến tiếp nhận học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 – 2022 như kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021. Riêng đối với phường Cô Giang và phường Cầu Kho: học sinh lớp 5 học chương trình tích hợp sẽ thay đổi phân tuyến về trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh (trước đây phân tuyến về trường trung học cơ sở Minh Đức).

Phụ huynh học sinh xem phân tuyến cho con em trên phần mềm tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Website: <http://pgdquan1.hcm.edu.vn>).

2/ Về làm thủ tục nhập học trực tuyến

Do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách nên việc làm thủ tục nhập học sẽ thực hiện trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Website: <http://pgdquan1.hcm.edu.vn>).

Đối với lớp 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ không cấp Giấy gọi đi học lớp 1 như các năm học trước. Ủy ban nhân dân 10 phường thông báo cho phụ huynh có con vào lớp 1 danh sách trẻ đã được Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ Quận 1 phê duyệt và đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện hình thức nhập học trực tuyến cho học sinh.

Nơi nhận:

- UBND 10 phường,
- Các trường MN, TH, THCS, đơn vị trực thuộc và THPT LTV;
- Lưu: VT, Dững.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Bình